

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

GFPT – น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว... จะว่าไปแล้ว ก็ทั้ง ขาขึ้น และขาลง เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าจะ

เป็นขาลง หรือน้ำไหลลง อาจจะหนักกว่า เพราะการลงที่ต่ำใดๆ ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วนั้น จะมี ค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกเข้าไปด้วย เขาวกกันอย่างนั้นนะ ดังนั้น เวลาลง จึงจะลงแรงหน่อย ถ้าเอาอะไรเข้าไปขวาง ก็อาจจะยันไม่อยู่หรือทานไม่ไหวก็ได้นะครับ เรียกว่า สิ่งที่ยืนไว้ทานไว้ อาจจะมีอะไรก็ได้อะไรก็ได้ ส่วนในทางขึ้น ถ้าจะขวาง ก็อาจจะพอได้ แปลว่า ถ้ามีอะไรมาต้าน หรือมากดไว้ ก็อาจจะทำให้หยุดได้สักระยะ อันนี้ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับ เป็นเรื่องเล่าของเซียนหุ้น... แต่เหนือเทศก็เคยอ่านหนังสือบางเล่มก็เขียนไว้นะ ซึ่งเขาจะถามว่า เคยสงสัยไหม ทำไมเราซื้อหุ้นที่ราคาว่าต่ำแล้ว ก็ยังมีต่ำกว่า หรือ เวลาขายหุ้นแล้ว ทำไมหุ้นยังขึ้นต่อเนื่องได้... ก็อาจจะอย่างที่จั่วหัวมานั้นแหละครับ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ... หรือน้ำเชี่ยว หรือพึ่งจะเริ่มเชี่ยว อะไรก็อาจจะขวางไม่อยู่... อย่างตลาด หรือ SET Index ที่เหนือเมฆกล่าวมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ว่าการหลุด Trend Line ใหญ่ๆ เส้นที่ 2 ที่เรามีไว้เพื่อเป็นตัวกรองนั้น หากหลุดเมื่อไหร่ การลงแรงๆ ก็จะมีแปลว่า เข้าตำราเลยที่เดียวแหละ การหลุด 1630 ลงมานั้น การลงแรงๆ เห็นได้ชัด แม้ว่าจะมีการดั่งสลับก็ได้แค่วันเดียว สุดท้ายแล้ว ก็ทานน้ำที่ก้างไหลลงอย่างเชียวไม่ได้... แล้วจะต้องทำไงต่อ ตอนนั้นก็มีความเชื่อที่ 1580 มากันไว้ จะพักอีกหรือไม่ แล้วน้ำจะไม่นิ่งอยู่ที่ระดับไหน หรือ จะลงไปต่ำๆ แต่ไหน แรงของน้ำก็จะพัดแรงที่จะทำให้เราพอที่จะเอาเรือออกหาปลาได้ ... อันนี้ บรรยายไว้ใน LIVE วันวานแล้ว ลองย้อนดูอีกที

ดูตามเกม... อาจจะมีพักๆ บ้างก็ได้ แต่ก็ถือว่าเกมทางขึ้น ยังดูแข็งแรงดี เรียกว่า น้ำเชี่ยวในทางขึ้นได้อยู่เหมือนกัน ดังนั้น แรงขายที่มี ก็อาจจะทานไว้ไม่อยู่เหมือนกัน เว้นแต่จะสาดหนักๆ จริงจัง

แนวรับ : ... 14.8-14.5 หรือ ต้องไม่ลงมาต่ำกว่า 14.0 ก็พอ

เป้าหมาย : ... 18.0-19.0 และอาจจะยังมีลุ้นได้ถึงระดับ 22.0

Price Chart...(GFPT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GFPT... ถ้าจะมองที่การเรียงตัวของ MA ที่ระดับราคา 14.0 นั้นแปลว่า อย่างน้อยๆ เราก็น่าจะคาดหวังราคาได้ถึงระดับ 21.0 นั้นแปลว่า โอกาสจะขึ้นไปทดสอบแถว High เดิมที่ 22.0 มีความเป็นไปได้หรืออย่างน้อยๆ หากไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 14.0 เสียก่อนแล้วนั้น สัญญาณของ MA. ที่ยังเริ่มๆ เป็นภาพของกระทิง ก็ยังน่าจะขึ้นทดสอบ 18.0-19.0 ได้ แบบจะเรียกว่า กระทิงยังหนุ่ม ยังแรง ก็อย่าเข้าไปขวางเขี้ยว ส่วนจะผ่านระดับ 22.0 ได้หรือไม่ นั้น เราค่อยไปว่ากันอีกทีนะครับ เพราะถ้าผ่านพื้นที่นั้นไปได้ ก็คงยังมองดีในระยะยาวๆ ได้เลยเหมือนกัน... All Time High นั้นอะไรก็อาจจะขวางไม่อยู่ได้เช่นกัน (เทคนิคล้วนๆ นะ)